



สวัสดีครับ สำหรับสารจากคณะกรรมการบริหารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปี 2557 หลังจากช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลสงกรานต์ พวกเราทุกคนได้ชุ่มฉ่ำใจและพักผ่อนกันอย่างเต็มที่แล้ว เราก็คงได้เตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษาใหม่ของปีการศึกษา 2557 ซึ่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะเปิดภาค 1/2557 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2557

นโยบายสำคัญที่ท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ท่านผู้รับใบอนุญาต เน้นย้ำในที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการ วาระพิเศษ (เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2557) มีดังนี้

1. เรื่องการติดตามและมอบหมายงานให้งานบรรลุผลสำเร็จ
2. ความมีระเบียบวินัย
3. ความมีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
4. ความเสียสละ การให้ความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานต่างๆ
5. การบริหารด้วยหลักคุณธรรม
6. การเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา
7. การได้รับความศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชา

นอกจากนี้ท่านยังฝากให้เราได้อ่านพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และของสมเด็จพระเทพฯ เป็นแนวคิดเกี่ยวกับความเสียสละ ความทุ่มเท ในการทำงาน และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ดังนั้นบุคลากรของ ม.หาดใหญ่ควรนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ม.หาดใหญ่ของเราจัดกิจกรรมสำคัญ คือ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในโอกาสครบรอบ 17 ปี มีการปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย มีพิธีสงฆ์ และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อให้เกิดสิริมงคลต่อการทำงานและการดำเนินชีวิต ช่วงกลางวันก็มีการเลี้ยงอาหารบุคลากรทุกคน งานนี้นอกจากอิมบูนู อิมมอก อิมใจแล้วยังอิมแปล้ด้วยครับ





เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน 2557 ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เดินทางเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับ NGUYEN TAT THANH UNIVERSITY และ DONG AN POLYTECHNIC ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณสังคมนิยมเวียดนาม สำหรับความร่วมมือทางการศึกษา อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา ผลงานวิชาการและการวิจัย ตลอดจนความร่วมมือด้านการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลดีต่อนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปี 2558 นี้

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายภานุพงศ์ สวัสดิ์ และนายสถาพร สุขลิ้ม นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำฐานข้อมูลระบบท่อน้ำและหัวดับเพลิง เพื่อระงับเหตุอัคคีภัยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และไอโอเอส กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุณยอนุช รุธิรโก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น เป็นข่าวดีที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นประจำทุกปี ยอดเยี่ยมมาก





มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมมือกับเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งวงดุริยางค์ฟิลาฮาร์โมนิกแห่งนครหาดใหญ่ (Hatyai Philharmonic Orchestra) ” เป็นการสร้างศูนย์กลางทางวัฒนธรรมดนตรีสมัยใหม่ ในภาคใต้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ที่มีใจรักในด้านดนตรี ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมของผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีในนครหาดใหญ่ โดยจะเน้นการสร้างเยาวชนดนตรีรุ่นใหม่ นอกจากนี้ เป็นการยกระดับกิจกรรมทางดนตรีและการศึกษาทางด้านดนตรีในภาคใต้ให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้กับนครหาดใหญ่และจังหวัดสงขลามากยิ่งขึ้น



ในปีการศึกษา 2556 แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครบ 5 ปี ช่วงนี้จึงมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 (ปีการศึกษา 2557 – 2561) สำหรับแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการและได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่เรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2557 เป็นช่วงการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (ฉบับที่ 3) และแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับหน่วยงาน ขอให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ เพื่อให้การทำงานของพวกเราบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป



ในช่วงนี้ก่อนที่จะมีการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) เรามีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ประจำปีการศึกษา 2556 ให้กับคณะกรรมการประจำคณะ ศูนย์ สำนัก ขอให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนรายงานและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมให้พร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพรอบ 3 ซึ่งจะมีการตรวจในระดับหน่วยงานช่วงเดือน มิถุนายน 2557 และในระดับมหาวิทยาลัย ในเดือนสิงหาคม 2557 นอกจากนี้เราจะเตรียมสำหรับการตรวจประเมินรอบ 3 แล้ว เรายังมีการจัดทำแผนการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ สมศ.รอบ 4 ด้วย ซึ่งมีการดำเนินการไปแล้วครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 และจะมีการติดตามผลแผนการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องเข้าสอบเพื่อวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะมีการจัดโครงการอบรมด้านภาษาอังกฤษ และสำหรับผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดมีสิทธิ์ลุ้นเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย ขอให้บุคลากรทุกคนติดตามข่าวการประชาสัมพันธ์การจัด กิจกรรม โครงการต่างๆ ได้ทางระบบ iOffice ต่อไป

“ อโรคยา ปรมาลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ” เรื่องสำคัญและใกล้ตัวเรามากที่สุด ทุกคนควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับ ช่วงนี้มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรทุกคนที่มีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป อย่าลืมนำไปใช้สิทธิตรวจสุขภาพกันนะครับ และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 นี้ มีการจัดโครงการกีฬาบุคลากร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ทำให้เกิดความสามัคคีและความสนุกสนาน ขอให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน “ กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ”



ด้วยความห่วงใย  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่